



ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

ใกล้ประชิดชายแดนไทย
ทัพโคโรนา
อันตรายจากพม่า

จนท.เฝ้าระวังเข้มข้น
ขอคนเป็นหู-เป็นตา
อย่าให้เข้ามาเก็บซาก
รอข้อมูลสื่อนักเคีอ
อิมเคียแซงแซนบ้ำ!

ไทยนับวันยิ่งเสี่ยงการระบาดของโควิด-19
หลังประเทศเพื่อนบ้านพม่าระบาดหนัก พบ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน ★ นิตยภั 13



ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 13)

ใกล้ประชิด

☆ ต่อจากหน้า 1

สธ.ประเมิน 2 สัปดาห์ การระบาดจะขยายพื้นที่มาถึงชายแดน วอนทุกหน่วยงานรวมถึงประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา โดยเฉพาะตามด่านพรมแดนธรรมชาติอย่าปล่อยให้มีกรลักลอบเข้าประเทศ ขณะที่รัฐบาลขอมั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมเร่งเร่งพัฒนาวัคซีนให้คนไทยได้ใช้เร็วที่สุด ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก อินเดียมาแรงแข่งบราซิลขึ้นแท่นประเทศติดเชื่อมากเป็นอันดับ 2 ของโลกไปเรียบร้อยแล้ว

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเติม นอกเหนือผู้ต้องขังชายอดีตติจับบังคับเพียงรายเดียวแต่ทั่วโลกสถานการณ์ยังน่าห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียที่อินเดียและเมียนมาที่ขอตผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

★ คนไทยจากอินเดียติดเชื้อ 1 ราย

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาตัวใน กทม. รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,446 ราย ใน 68 จังหวัด เสียชีวิตรวม 58 ราย เท่าเดิม รักษาหายป่วยแล้ว 3,281 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 106 ราย

★ คนสัมผัสผู้ต้องขังไร้ติดเชื้อ

ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด-19 กรณีผู้ต้องขังชายที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.ย. สืบผลการค้นหาผู้สัมผัสร่วม 990 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 18 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 18 คน ส่งตรวจ 520 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19

★ ระบาดในพม่าน่าห่วง

ต่อมา นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศพม่าว่า สถานการณ์ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก พบว่ามีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มพบในหลายๆ เมือง จากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศคือ รัฐยะไข่ ขณะนี้เริ่มเข้ามาทางตอนกลางของประเทศแล้ว แน่นนอนว่าทำให้ความเสี่ยงกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและแม้ว่าขณะนี้พื้นที่การระบาดจะอยู่ห่างไกลจากชายแดนไทย แต่มีการคาดการณ์ว่าประมาณ 2 สัปดาห์ การระบาดจะขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่แถบชายแดนไทย

★ วอนทุกฝ่ายเฝ้าระวังชายแดน

ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวต่อว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งบุคลากรการแพทย์ ต่างเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตามแนวชายแดน หากตรวจจับได้ต้องมีการตรวจสอบและกักกัน ดังนั้น ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะตามพรมแดนธรรมชาติ

★ ยังรอข้อมูลคนติดเชื้อจากไทย

นพ.โสภณกล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีนี้ประเทศเกาหลีใต้รายงาน ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทยนั้น ขณะนี้ทางเราได้ประสานขอข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้แล้ว เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดที่นำไปสู่การสอบสวนโรคเพิ่มเติม เช่น ตอนอยู่ในประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ไหน กรุงเทพฯ หรือว่าอยู่จังหวัดใด ทำงานอะไรบ้าง เป็นต้น แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลกลับมา ทราบเพียงรายงานจากสื่อทางเกาหลีใต้เท่านั้นว่าเป็นชายอายุ 50 ปี

★ รม.อนุมัติงบกว่า 1 พันล้านสู้โควิด

วันเดียวกัน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด จากที่ได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 1 พันล้านบาท ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย และสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศ ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนให้ได้เองและยังได้เจรจาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งจากประเทศจีนและยุโรป รวมถึงจากที่ได้อนุมัติงบเงิน 883 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในการที่คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้ากักกันพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ งบฯ ทั้ง 2 ส่วนนี้ได้รับการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น รัฐบาลจึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจประเทศไทยยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง และจะเร่งพัฒนาวัคซีนเพื่อให้คนไทยได้ใช้โดยเร็วที่สุด

★ ผวจ.สตูลสั่งป้องกันโควิดรอบ 2

ส่วนการสกัดต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนไทยทั่วประเทศนั้น เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายวีรพันธ์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เปิดเผยว่า เพื่อให้การป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อติดตามการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมศูนย์บัญชาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของจังหวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการป้องกันโรคต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นในระลอกที่ 2 โดยเน้น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน รวมถึงการจัดการในพื้นที่ที่มีความแออัด เพื่อยึดมาตรการ Social Distancing ส่วนกรณีการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วย

★ จับลักลอบข้ามแดนรายวัน

พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติยศ ผบ.ชค. กรม.ทพ.12 สั่งการให้ ร.ต.ธิติวุฒ ยืนช ผบ.ร้อย ทพ.1201 ประสานความร่วมมือ พ.ต.อ.สุนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึก พ.ต.อ.อาทิตย์ยาแก้ว ผกก.ตม.จ.



ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 13)

สระแก้ว สนธิกำลังร่วมกันออกลาดตระเวนป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามแนวชายแดนบริเวณท่าขี้เหล็ก-อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบชายกัมพูชา 8 คน กำลังมั่วสุมรวมตัวกันมาในไทย เข้าจับกุมทั้งหมด อ้างว่าเป็นพ่อค้าจะเข้ามาขายของในตลาดโรงเกลือ ต่อมาพบชายกัมพูชา 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน กำลังจะข้ามตะเข็บชายแดนควบคุมตัวทั้งหมดอ้างว่าทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ถัดจากการระบาดโควิด-19 รอบ 2 ตั้งใจเดินทางกลับบ้านแต่ด่านพรมแดนยังไม่เปิดกลับเข้ามาแต่ตามช่องทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่การคัดกรอง ประสานฝ่ายความมั่นคงกัมพูชาเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป

★ หมุ่มพม่าลอบข้ามแม่น้ำสาย

ร.อ.กิตติเดช กั้นกล้วย ผ.บ.ร้อย ม.3 ฉก.ม.2 นำกำลังเดินเท้าลาดตระเวนพื้นที่บ้านป่าขวางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กระทั่งพบชายต้องสงสัย 2 คน เดินข้ามแม่น้ำสายมาขึ้นทำข้ามฝักกาด บ้านป่าขวางงาม เข้าตรวจสอบทราบชื่อคือนายสายอุ่นแก้ว อายุ 20 ปี และนายสายอุ่น อายุ 30 ปี ทั้งคู่สัญชาติพม่า สอบถามทั้งคู่อ้างว่าข้ามแม่น้ำสายจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เพื่อที่จะเดินทางมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจคัดกรองและส่ง ตม.เชียงราย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

★ อินเดียดัดเชื้อที่ 2 แขงบราซิล

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 7 ก.ย. สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงกว่า 27.3 ล้านคน เสียชีวิตเกือบ 8.8 แสนคน รักษาหายเกือบ 19.4 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกายังคงครองแชมป์มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ที่กว่า 6.46 ล้านคนและกว่า 1.93 แสนคนตามลำดับ ขณะที่อินเดียแซงหน้าบราซิลขึ้นมาเป็นชาติที่มีผู้ติดเชื้อมากอันดับ 2 ของโลก โดยใน 24 ชั่วโมงหลัง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 90,000 คน รวมเป็นกว่า 4.2 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มกว่า 1,100 คน รวมเป็น 71,711 คน ถึงกระนั้น รัฐบาลอินเดียเริ่มเปิดให้บริการรถไฟใต้ดินในหลายเมืองหลังปิดมานานหลายเดือน ส่วนบราซิล พบผู้ติดเชื้อกว่า 4.1 ล้านคน แต่มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1.27 แสนคน ซึ่งสูงกว่าอินเดียมาก

★ ออสซี่หวังได้วัคซีนต้นปีหน้า

นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน แห่งออสเตรเลียแถลงว่า รัฐบาลออสเตรเลียได้ทำข้อตกลงกับบริษัทเวชภัณฑ์ "ซิโนแวค" เพื่อผลิตวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 สองตัวที่แตกต่างกันของบริษัท "แอสตราเซนeca" ซึ่งพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดของอังกฤษ และกำลังทดลองกับมนุษย์ในเฟสที่ 3 เฟสสุดท้ายในอังกฤษ บราซิลและแอฟริกาใต้ ซึ่งถ้าสำเร็จ คาดว่าจะจัดส่งวัคซีนชุดแรก 38.8 ล้านโดสได้อย่างเร็วที่สุดในเดือน ม.ค.และ ก.พ.ปีหน้า นอกจากนี้ ซีเอสแอลยังบรรลุข้อตกลงผลิตวัคซีนอีกตัวที่ตนเองพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ถ้าสำเร็จจะส่งมอบได้อีก 5 ล้านโดสอย่างรวดเร็วที่สุดกลางปีหน้า รวมวัคซีนทั้งหมดเกือบ 85 ล้านโดส ขณะที่เมื่อ 6 ก.ย.พบผู้ติดเชื้อใหม่ในออสเตรเลียแค่ 45 คน ต่ำที่สุดในรอบ 10 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ 41 คนอยู่ในรัฐวิกตอเรีย ศูนย์กลางการระบาดรอบ 2 ทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศแล้ว 26,320 คน เสียชีวิต 762 คน

★ จีนจัดโชว์วัคซีนครั้งแรก

ด้านรัฐบาลจีนนำวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนแวค ไปโอเทคและบริษัทซิโนฟาร์มของจีนออกแสดงเป็นครั้งแรกในนิทรรศการสินค้าในกรุงปักกิ่ง ถึงแม้วัคซีนทั้ง 2 ตัวยังไม่วางตลาดแต่รัฐบาลจีนและผู้ผลิตวัคซีนหวังว่าจะได้รับการรับรองให้ใช้ในระดับสากลหลังการทดลองกับมนุษย์ในเฟส 3 เฟสสุดท้ายภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ จีนพยายามผลักดันวัคซีนของตนและลบเลือนภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียเรื่องโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลและสื่อจีนเน้นคุณภาพลักษณะเมืองอยู่ร้อน มณฑลหูเป่ย์ ต้นตอการแพร่ระบาดว่าเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการต่อสู้และการฟื้นตัวจากโควิด-19

★ รัสเซียเร่งผลักดันวัคซีนตัวที่ 2

สำนักข่าวอเรียของทางการรัสเซียรายงาน ว่า วัคซีนตัวที่ 2 ของรัสเซีย ซึ่งมีหวังประสมผลสำเร็จพัฒนาโดยสถาบันเวคเตอร์ การทดลองกับมนุษย์ในเฟสแรกจะเสร็จสิ้นใน 30 ก.ย.นี้ หลังประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ประกาศรับรองให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชื่อ "สปุตนิค 5" เป็นตัวแรกของโลกไปแล้ว ท่ามกลางความสงสัยของนานาชาติเพราะไม่ผ่านการทดลองกับมนุษย์ในเฟส 3 เฟสสุดท้าย ขณะที่รัสเซียพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม 5,185 คน รวมเป็น 1,030,890 คน มากเป็นอันดับ 4 ของโลก มีผู้เสียชีวิต 17,820 คน

★ นายกษัตริย์เริ่มลุยหาเสียง

ขณะที่นิวซีแลนด์ที่กลับมาประกาศระลอกสองแต่พรรคแรงงาน พรรครัฐบาลนิวซีแลนด์ภายใต้การนำของนางจาซินดา อาร์เดิร์น เริ่มรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ก.ย.ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 ก.ย. โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังคงยึดถือมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ศูนย์กลางการระบาดรอบ 2 แล้ว ส่วนยอดรวมผู้ติดเชื้อในนิวซีแลนด์อยู่ที่ 1,776 คน เสียชีวิต 24 คน

★ อาเซียนยังขมพิษโควิด

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในพม่าที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ 6 ก.ย.พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 100 คน และเมื่อ 7 ก.ย.พบผู้ติดเชื้ออีก 45 คน ส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,464 คน เสียชีวิตแล้ว 8 คน ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,880 คน ต่ำสุดในรอบ 6 วัน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 105 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 196,989 คน และ 8,180 คน ตามลำดับ ส่วนฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,383 คน ต่ำสุดในรอบเกือบ 8 สัปดาห์พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 15 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 288,727 คน และ 3,890 คนตามลำดับ

★ จนท.ยูเอ็นในซีเรียติดเชื้ออื้อ

ด้านสำนักงานประสานงานด้านผู้อพยพและมนุษยธรรมของสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ในซีเรียเผยว่า พบเจ้าหน้าที่ยูเอ็นในซีเรียติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 200 คน หลายคนถูกส่งเข้าโรงพยาบาล ขณะที่ยูเอ็นเร่งใช้แผนฉุกเฉินต่อสู้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในซีเรีย ดันคนสมควรกลางเมือง ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว 3,171 คน เสียชีวิต 184 คน แต่ยูเอ็นและผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ายอดที่แท้จริงสูงกว่านี้มาก โดยใน 2 เดือนหลัง คาดว่ายอดผู้ติดเชื้อใน 2 เดือนหลังพุ่งสูงนับ 10 เท่า

★ ลูณอากาศดีดีผู้นำอิตาลี

ดร.อัลแบร์โต แวงกรีโต แพทย์ประจำตัวของนายซิลวีโอ แบร์ลุสโคนี อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี วัย 83 ปี เผยเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ว่า แบร์ลุสโคนี ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 จนถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเมื่อ 4 วันก่อนตอบสนองต่อการรักษาอย่างดี แต่ยังคงอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่อ่อนแอที่สุด และอาการกำลังอยู่ในขั้นประาะบางที่สุด แต่ยังคงหวังว่าเขาจะหายดี ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอิตาลีอยู่ที่ 277,634 คนมากเป็นอันดับ 19 ของโลก มีผู้เสียชีวิต 35,541 คน ส่วนที่ฝรั่งเศสรัฐบาลสั่งให้เขตการปกครองตนเองในเมืองใหญ่ๆ เช่น ในเมืองลิลล์ สตราสบูร์ก และดิยง รวม 28 เขต จากทั้งหมด 101 เขตทั่วประเทศ อยู่ในภาวะเฝ้าระวังภัยโควิด-19 ขั้นสูงสุด "เขตสีแดง" หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งเกือบ 9,000 คนเมื่อ 4 ส.ค. และเมื่อ 6 ส.ค. อีก 8,550 คน ทำให้ยอดสะสมในฝรั่งเศสอยู่ที่ 324,777 คน มากเป็นอันดับ 15 ของโลก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 30,724 คน ขณะที่อังกฤษพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มกว่า 3,000 คน รวมเป็น 847,152 คน อยู่ที่อันดับ 18 ของโลก มีผู้เสียชีวิต 41,551 คน มากที่สุดในยุโรป

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

เตือน 2 สัปดาห์ โควิดพม่า
ระบาดข้ามชายแดนไทย

กลุ่มเสี่ยง
ดีเจับตั้ง
ปลอดภัย
สุตวิทก กรมควบคุม
โรคคาดไม่เกิน 2 สัปดาห์
“โควิด-19” ระบาดรอบ 2
ในเมียนมา ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ลูกหลานชายวงกว้างถึงชายแดนไทยแน่ กระตุ้นทุกฝ่ายคุมเข้ม ระวังคนต่างด้าวหลบหนีข้ามชายแดน พร้อมย้ำเร่งประสานสาธารณสุขเกาหลีใต้ ไขปมปริศนา หมู่มิใหญ่แดนโสม ดิดเชื้อไวรัสสมรณะ หลังเดินทางกลับจากไทย แจงทดสอบสวนโรด ผู้สัมผัส-ใกล้ชิดผู้ต้องขัง “ดีเจดับคัง” กลุ่มเสี่ยงลดแรก 990 ราย ส่งผลการตรวจ 520 ราย ยังปลอดภัย ฐานผลตรวจรอบสอง 8 ก.ย. ส่วน ศบค. เผยไทยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย กลับมาจากอินเดีย เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย ในสถานที่กักกันของรัฐทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,445 ราย ยอดหายป่วยสะสม 3,281 ราย มีผู้ป่วยรักษาใน รพ. 106 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 68 ศพ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เป็นชายไทยอายุ 27 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ถึงประเทศไทยวันที่ 1 ก.ย. เพียวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1 ราย เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐตรวจพบเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 ก.ย. แต่ไม่มีอาการ

อีกด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกเอกสาร รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 กรณีผู้ต้องขังชาย อาชีพดีเจ ที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ ประจำวันที่ 7 ก.ย. ว่าขณะนี้ผู้สัมผัสรวม 990 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 16 คน ส่งตรวจ 520 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 สำหรับรายละเอียดจำแนกดังนี้ 1. บุคคลในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6

คน (ภรรยา ลูก 2 คน น้องภรรยา พ่อตา แม่ยาย) ผู้สัมผัสใกล้ชิดชายอื่น 6 คน รวม 12 คน ผลตรวจไม่ติดเชื้อ 2. ผู้ที่พักอาศัยในคอนโดฯ มีผู้สัมผัสรวม 137 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจไม่ติดเชื้อ 3. ศาลอาญา มีผู้สัมผัสรวม 492 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน ได้ผลการตรวจแล้ว 13 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ อีก 1 คน นัดหมายตรวจวันที่ 8 ก.ย. และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน ได้ผลตรวจแล้ว 146 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ อีก 332 คน อยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาคาร 14 วัน

4. รพ.ราชทัณฑ์ มีผู้สัมผัสรวม 6 คน ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ และอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาคาร 14 วัน 5. ทักษสถานบำบัดพิเศษกลาง มีผู้สัมผัสรวม 111 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 76 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 คน ทั้งหมดนัดเก็บตัวอย่างครั้งแรกวันที่ 8 ก.ย. ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.ย. ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 52 คน ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาคาร 14 วัน และแบ่งเป็นผู้ต้องขัง 35 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ได้ผลการตรวจครั้งที่ 1 แล้ว 34 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนอีก 1 คน นัดหมายตรวจอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 8 และ 16 ก.ย.

6. เรือนจำพิเศษกรุงเทพ มีผู้สัมผัสรวม 8 คน (ผู้ต้องขังรถคันเดียวกัน) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ได้ผลการตรวจแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และนัดหมายตรวจอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 8 ก.ย. 7. ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 มีผู้สัมผัสรวม 34 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 คน ได้ผลการตรวจ ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และเป็นสัมผัสเสี่ยงต่ำ 14 คน ได้ผลการตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนอีก 16 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 8. ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 5 มีผู้สัมผัสรวม 80 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 คน ได้ผลการตรวจแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และเป็นสัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 คน ทั้งหมดอยู่

ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาคาร 14 วัน 9. ร้านเฟิร์ส คาเฟ่ ที่ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัสรวม 15 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน ได้ผลการตรวจแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และเป็นสัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 คน ได้ผลการตรวจ ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ 10. ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัสเป็นพนักงานร้านอาหารและร้านค้า รวม 112 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ได้ผลการตรวจทั้งหมดให้ผลเป็นลบ 11. สถานศึกษาย่านประชาธิปไตย มีผู้สัมผัสรวม 3 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด และอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาคาร 14 วัน 12. ห้างสรรพสินค้าย่านสุขสวัสดิ์ อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ติดตาม

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม. เปิดสายด่วนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีความกังวลต่อความเสี่ยงการติดเชื้อ จากกรณีผู้ต้องขังชายสามารถแจ้งข้อมูล และขอคำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1646 และ 1689 ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) หรือ สายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค หรือ 0-2245-4964, 0-2203-2393 และ 0-2203-2396 (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) และ 0-94380-0051, 0-82001-6373 (ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.) สายด่วนกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม.

วันเดียวกัน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในเมียนมา ว่า ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก พบว่ามีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าราย และเริ่มพบในหลาย ๆ เมือง จากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ คือรัฐยะไข่ และเริ่มเข้ามาทางตอนกลางของประเทศเมียนมาแล้ว เน้นย้ำว่าทำให้ความเสี่ยงกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และแม้ว่าตอนนี้พื้นที่การระบาดจะอยู่

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ห่างไกลจากชายแดนไทย แต่มีคาดการณ์ว่า ประมาณ 2 สัปดาห์การระบาด จะขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่แถบชายแดนไทย ทำให้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งบุคลากรการแพทย์ ต่างเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตามแนวชายแดน ทดตรวจจับได้ก็ต้องมีตรวจสอบและกักกัน ดังนั้นขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะตามพรมแดนธรรมชาติ ส่วนกรณีประเทศเกาหลีใต้ รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย ทางเราได้ประสานขอข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้แล้ว เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดที่นำไปสู่การสอบสวนโรคเพิ่มเติม เช่น ตอนอยู่ในประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ไหน กรุงเทพฯ หรือว่าอยู่จังหวัดใด ทำงานอะไรบ้าง เป็นต้น แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลกลับมา ทราบเพียงรายงานจากสื่อทางเกาหลีใต้เท่านั้นว่าเป็นชายอายุ 50 ปี

สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย รายงานเมื่อวันจันทร์ (7 ก.ย.) ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหม่ 90,802 คน ในระยะ 24 ชั่วโมง นับเป็นสถิติสูงสุดรายวันครั้งใหม่ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสม เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,204,613 คน มากที่สุดในทวีปเอเชีย และแซงบราซิลขึ้นสู่อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง บราซิลยืนยันสถิติผู้ป่วยสะสม 4,137,606 คน เพิ่มขึ้น 14,521 คน ขณะที่ในรอบวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอีก 1,016 ศพ เพิ่มสถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากโรคโควิด-19 ในอินเดียเป็นอย่างน้อย 71,642 ศพ มากที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 188,540 ศพ และบราซิล 126,203 ศพ.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

กรมควบคุมโรคส่งสัญญาณเตือน
โควิดเมียนมาหนัก
อีก 2 สัปดาห์ประชิดชายแดนไทย

ย้ำจังหวัดติดพรมแดนคุมเข้ม
ระวังลอบเข้าช่องทางธรรมชาติ
ตรวจกลุ่มสัมผัสดีเจ 990 คน
520 ราย ไล่กวดไม่พบติดเชื้อ

ศบค.รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19
1 ราย กลับมาจากอินเดีย
พักในที่กักตัวของรัฐ กรม
ควบคุมโรคสรุปผลตรวจหาไวรัส
กลุ่มคนสัมผัสดีเจรวม 990 ราย
ส่งตรวจแล็บ 520 คน
ยังปลอดภัย รอตรวจซ้ำอีก
สองรอบ วันที่ 8 และ 16 กันยายน
➔ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

ด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคห่วงเวียนมาโควิดระบอบหนัก ยอดติดเชื้อพุ่งวันละกว่าร้อยคน คาดไม่เกิน 2 สัปดาห์ ลามถึงชายแดนไทย ขณะที่สระแก้ว-ระนอง จัดชุดลาดตระเวนเข้ม ทั้งทางบก ทางน้ำ และเส้นทางธรรมชาติ สกัดแรงงานต่างด้าวจากเมียนมา-กัมพูชา ลักลอบหนีเข้าไทย พร้อมกำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่จับตาดูยาให้แอบเข้าประเทศได้

วันที่ 7 กันยายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากอินเดีย และเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State

Quarantine) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,445 ราย หายป่วยแล้วสะสม 3,281 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดสะสมคงที่ 58 ราย

คร.ตรวจหาเชื้อ 990 ราย-520 ผลเป็นลบ

ด้านกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข ออกเอกสารรายงานความคืบหน้า การสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 กรณีผู้ต้องขังชายที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ ประจำวันที่ 7 กันยายนว่า โดยสรุปผลการค้นหาผู้สัมผัสรวม 990 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 คน อยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 16 คน ส่งตรวจ 520 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สำหรับรายละเอียดการตรวจหาเชื้อจำแนกตามสถานที่ที่ติดเจ คนดังกล่าวเดินทางไปก่อนเข้าเรือนจำ ดังนี้

1.บุคคลในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน คือ ภรรยา ลูก 2 คน น้องภรรยา พ่อตา แม่ยาย ผู้สัมผัสใกล้ชิดชายอื่น 6 คน รวม 12 คน ผลตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการพบว่า ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 2.ผู้ที่พักอาศัยในคอนโด มีผู้สัมผัส 137 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการพบทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ 3.ศาลอาญามีผู้สัมผัสรวม 492 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 13 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อีก 1 คน นัดหมายตรวจวันที่ 8 กันยายน และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 146 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อีก 332 คน อยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน

ลุ้นตรวจอีกสองครั้ง 8 ก.ย.-16 ก.ย.

4.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีผู้สัมผัสรวม 6 คน ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ และอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน 5.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง มีผู้สัมผัส 111 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 76 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 คน ทั้งหมดนัดเก็บตัวอย่างครั้งแรกวันที่ 8 กันยายน ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 52 คน ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวัง

อาการ 14 วัน และแบ่งเป็นผู้ต้องขัง 35 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1 แล้ว 34 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส่วนอีก 1 คน นัดตรวจอีก 2 ครั้ง วันที่ 8 และ 16 กันยายน

6.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ มีผู้สัมผัสรวม 8 คน ผู้ต้องขังรถคันเดียวกัน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ได้ผลการตรวจห้องปฏิบัติการแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และนัดหมายตรวจอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 8 กันยายนนี้ 7.ร้านอาหารพระราม 3 มีผู้สัมผัส รวม 34 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 คน ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 14 คน ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส่วนอีก 16 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

กลุ่มเสี่ยงทุกแห่งกักตัว 14 วัน

8.ร้านอาหารพระราม 5 มีผู้สัมผัสรวม 60 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 คน ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 คน ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน 9.ร้านอาหารที่ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส รวม 15 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 คน ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19

10.ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัสเป็นพนักงานร้านอาหารและร้านค้า รวม 112 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 11.สถานศึกษาชายประชาอุทิศ มีผู้สัมผัสรวม 3 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด และอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

12.ห้างสรรพสินค้าย่านสุขสวัสดิ์ อยู่ระหว่าง
การลงพื้นที่ติดตาม

โควิดเมียนมาหนัก-2อาทิตย์ถึงชายแดนไทย
ขณะที่พ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.)
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา
ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก พบมีรายงานผู้ป่วย
รายใหม่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยราย และเริ่มพบใน
หลายเมือง จากพื้นที่ตะวันตกของประเทศ
คือ รัฐยะไข่ ตอนนี้นำเข้ามาทางตอนกลาง
ของเมียนมาแล้ว แน่นอาน่าทำให้ไทยมีความ
เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และแม้ว่าตอนนี้พื้นที่ระบาด
อยู่ห่างไกลจากชายแดนไทย แต่มีการคาด
การณ่ว่าประมาณ 2 สัปดาห์การระบาดจะ
ขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่แถบชายแดนไทย

เร่งเช็คปมชายวัย50ติดเชือกลับจากไทย
“ตอนนี้ทุกฝ่าย ทั้งทหาร ฝ่าย
ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งบุคลากร
การแพทย์ ต่างเฝ้าระวังเข้มข้นตามแนว
ชายแดน หากตรวจจับได้ต้องตรวจสอบและ
กักกัน จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกัน
เป็นหูเป็นตา อย่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้า
มาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะพรมแดน
ธรรมชาติ” พ.โสภณกล่าว

และว่า ส่วนกรณีเกาหลีใต้รายงาน
พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเดินทางกลับ
จากประเทศไทยนั้น ได้ประสานขอข้อมูลไป
ยังกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้แล้ว แต่
ยังไม่ได้รับข้อมูลกลับมา ทราบเพียงรายงาน
จากสื่อทางเกาหลีใต้เท่านั้นว่าเป็นชายอายุ
50 ปี

รบ.ย้ำทุ่มพันล้านพัฒนาวัคซีนสู้โควิด
นายอนุชา นूरพัชชรี โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา
ไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมป้องกัน
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี
จนได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก
(WHO) และระบบสาธารณสุขไทยได้รับ
การชื่นชมจากองค์กรต่างประเทศทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความสำคัญในการ
พัฒนาผลิตวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เร็วที่สุด
โดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 1,000 ล้าน
บาท ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติสนับสนุน
หน่วยงานเครือข่าย และสร้างร่วมมือ
กับสถาบันวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิต

วัคซีนในประเทศ ตลอดจนสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนใช้
ได้เอง พร้อมทั้งเจรจาสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื่อขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตทั้งจากจีนและยุโรป

ไฟเขียว883ล.ทำที่กักโรคของรัฐ

นอกจากนี้ ยังอนุมัติงบประมาณ
วงเงิน 883 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายทำพื้นที่
กักกันโรคของรัฐ (State Quarantine)
ในสวนสถานที่เอกชน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการที่กำหนดในการที่คนไทยทุกคน
ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศต้อง
เข้าพัก ณ พื้นที่กักกันโรคของรัฐทันทีเป็น
เวลา 14 วัน ดังนั้น รัฐบาลขอให้ประชาชน
มั่นใจว่าไทยยังควบคุมสถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ได้ดีและต่อเนื่อง และ
จะเร่งพัฒนาวัคซีน เพื่อให้คนไทยได้ใช้
เร็วที่สุด

กทม.เปิดสายด่วน1422ปรึกษาเสี่ยงติดเชื้อ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.)
เปิดเผยว่า กทม.เปิดสายด่วนเพื่อให้บริการ
แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ ที่กังวลต่อความ
เสี่ยงติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูล และขอ
คำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน
1646 และ 1669 ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(EOC) หรือ สายด่วน 1422 กรมควบคุม
โรค หรือ 0-2245-4964, 0-2203-2393
และ 0-2203-2396 (ให้บริการตลอด 24
ชั่วโมง) และ 09-4386-0051, 08-2001-
6373 (ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.)
สายด่วนกองควบคุมโรค สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังสามารถ
แจ้งข้อมูลและขอคำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติม
ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล
ในสังกัดกทม.ใกล้บ้านได้อีกด้วย หรือทำ
แบบประเมินความเสี่ยงผ่าน Website BKK
Covid-19 โดยกรุงเทพมหานครจะเก็บข้อมูล
ทั้งหมดของผู้ใช้ระบบ BKK COVID-19
เป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับบุคคลอื่น

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

ตรวจ125คนสัมผัสใกล้ชิดที่ข้าวสารไม่พบเชื้อ
ผู้ว่าฯกทม.ยังเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19 โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน จากการลงสอบสวนโรค ที่ร้าน First cafe at Khao San road ที่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดโควิดรวม 127 คน เสียสูง 2 คน โดยเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (PUI) ที่โรงพยาบาลวชิระ 1 คน ไม่พบเชื้อ และ PUI 1 คน ณ โรงพยาบาลกลาง ไม่พบเชื้อ ได้กักตัวทั้ง 2 คน เพื่อติดตามเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล (Isolate Quarantine) ส่วนผู้เสี่ยงต่ำ 125 คน ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และ Self Quarantine นอกจากนี้ ยังจัดรถพระราชทานให้บริการเก็บสิ่งส่งตรวจของประชาชนที่กังวลบริเวณถนนข้าวสาร 112 คน พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อ

สระแก้วเข้มชายแดนสกัดเชมรอนีเข้าไทย
ส่วนบรรยากาศการคุมเข้มชายแดนไทย-เมียนมา และชายแดนไทย-กัมพูชา ในหลายจังหวัดยังคงดำเนินต่อไปอย่างเคร่งครัด หลังเมียนมาเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ลามหนัก พ.อ.เอกพันธ์ กฤตยาเกียรติชุตติ ผบ.ชก.กรม.ทพ.12 (ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12) สั่งการให้ ร.ต.ธิติวฒ ยีนุช ผบ.ร้อย ทพ.1201 (ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1201) ประสาน พ.ต.อ.ฐนพงษ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึก และ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว สนธิกำลังลาดตระเวนเข้มป้องกันสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวชายแดนบริเวณพื้นที่ล่อแหลมและจุดเสี่ยงบริเวณท้ายตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และได้สะพานรถไฟชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ของ พล.ต.ธราพงษ์ นະລະคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา

จับรหุ่มกัมพูชาผู้ตรวจหาหนีเข้าปท.
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนถึงป่าละเมาะริมชายแดนไทย-กัมพูชา ท้ายตลาดโรงเกลือฯพบชายชาวกัมพูชา 3 คน กำลังมุดรั้วลาดหนามจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ได้ทั้ง 3 คน ตรวจไม่พบเอกสารการเดินทาง สอบถามชายชาวกัมพูชาทั้ง 3 คน รับสารภาพว่าจะลักลอบเข้ามาค้าขายที่ตลาดโรงเกลือ โดยอ้างว่าเดิมขายของอยู่ในตลาดโรงเกลือ แต่ช่วงโควิด-19 ระบาดไทยปิดพรมแดนทำให้ต้องกลับประเทศ ไม่ได้ขายของในโรงเกลือมานานกว่า 4 เดือนแล้ว กลัวอดตายจึงลักลอบเข้าไทย เพื่อมาค้าขายในตลาดโรงเกลือ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง 3 คน มาตรวจคัดกรองโรค สอบสวนทำประวัติ ที่กองร้อยทหารพรานที่ 1201 จุดตรวจ อ.20 ด้านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อนคุมตัวส่ง สว.สอบสวน สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ดำเนินคดี

รวบ8หนีกลับเขมรมาไทยระบาคอบข
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกัน ตรวจพบกลุ่มกัมพูชา 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน พร้อมกระเป๋าสัมภาระกำลังเดินเท้าออกจากท้ายตลาดโรงเกลือ มุ่งหน้าข้ามตะเข็บชายแดน เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าควบคุมตัวไว้ทั้งหมดตรวจสอบพบชาวกัมพูชาทั้ง 8 คน มีเอกสารเดินทางโดยอ้างว่าทำงานอยู่ใน กทม.และกำลังจะกลับกัมพูชา แต่ด่านพรมแดนอรัญประเทศยังไม่เปิด จึงจะลักลอบเข้าพรมแดนกลับประเทศ โดยอ้างว่าสาเหตุที่เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากกลัวไวรัสโควิด-19 จะระบาดใน กทม.ระลอก 2 เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบสวน ก่อนประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกัมพูชานำไปผลักดันกลับประเทศ ที่ช่องอนุโลมชายแดนตรงข้าม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ต่อไป

ระนองลาดตระเวนเข้มทางบก-ทางน้ำ
เช่นเดียวกับ ที่ จ.ระนอง กองกำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี วางกำลังลาดตระเวนทั้งทางบกแนวชายแดน และทางน้ำทั่วพื้นที่จังหวัด รวมระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร และบางส่วนใน จ.ชุมพร เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย ของชาวเมียนมา โดยไม่ผ่านด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 หลังสถานการณ์ในเมียนมา มียอดผู้ติดเชื้อโควิดต่อเนื่อง ทำให้แรงงานเมียนมา บางส่วนพยายามหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย และที่อาจมีบางส่วนหลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบรถทุกชนิด ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถตู้ รถส่วนตัว เพราะอาจมีขบวนการลักลอบขนชาวเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ชายแดนของจ.ระนอง ทั้งทางบกและทางน้ำติดเมียนมา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้ช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิดระลอก 2

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

520ผู้ใกล้ชิดดีเจโล่ง
ตรวจไม่พบเชื้อโควิด
กทม.สายด่วน24ชม.
รบ.อัดงบเร่ง'วัคซีน'
สธ.ตรวจหาเชื้อกลุ่มสัมผัส
ผู้ต้องขังชายรวม 520 คน
ไม่พบติดเชื้อโควิด กทม.เปิด
สายด่วนให้ประชาชนที่กังวล
ต่อความเสี่ยงติดเชื้อปรึกษา
(อ่านต่อหน้า 10)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ไม่พบเชื้อโควิด

พบติดเชื้อเพิ่ม 1 รายจากอินเดีย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน เพชฌิมกัญช้อยข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ระบุว่า วันจันทร์ที่ 7 กันยายน เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) รวมสะสม 3,445 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 507 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,281 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 106 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,445 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี จำนวน 1,861 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 633 ราย ภาคตะวันออก 744 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานกักกันโรค ได้แก่ ประเทศอินเดีย

ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดเจอผลเป็นลบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด-19 กรณีผู้ต้องขังชายที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 7 กันยายน สธ. โดยทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค กรมควบคุมโรค หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค เพื่อค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ต้องขังชายที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำทันที เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR

1.บุคคลในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 คน (ภรรยา ลูก 2 คน น้องภรรยา พ่อตา แม่ยาย) ผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่น 6 คน รวม 12 คน ผลการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) พบว่าทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19

2.ผู้ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียม มีผู้สัมผัสรวม 137 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจห้องแล็บทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

3.ศาลอาญา มีผู้สัมผัส รวม 492 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน ได้ผลการตรวจทางห้องแล็บแล้ว 13 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ อีก 1 คน นัดหมายตรวจวันที่ 8 กันยายน และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน ผลตรวจห้องแล็บ 146 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ อีก 332 คน อยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน

ตรวจเรือนจำก็ไม่พบแพร่เชื้อ

4.โรงพยาบาล (รพ.) ราชทัณฑ์ มีผู้สัมผัส รวม 6 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ อยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน 5.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางมีผู้สัมผัส รวม 111 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ 76 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 คน ทั้งหมดนัดเก็บตัวอย่างครั้งแรก วันที่ 8 กันยายน ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 52 คน ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน และแบ่งเป็น ผู้ต้องขัง 35 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ผลตรวจทางห้องแล็บครั้งที่ 1 แล้ว 34 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนอีก 1 คน นัดหมายตรวจอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 8 และ วันที่ 16 กันยายน

6.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีผู้สัมผัส รวม 8 คน (ผู้ต้องขังโรคคนเดียวกัน) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ผลการตรวจทางห้องแล็บทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และนัดหมายตรวจอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 8 กันยายน 7.ร้านอาหารพระราม 3 มีผู้สัมผัส รวม 34 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 คน ผลตรวจห้องแล็บให้ผลเป็นลบ และเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 14 คน ได้ผลตรวจห้องแล็บให้ผลเป็นลบ ส่วนอีก 16 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอ 8.ร้านอาหารพระราม 5 มีผู้สัมผัส

รวม 60 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 คน ผลตรวจทางห้องแล็บให้ผลเป็นลบ และเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 คน ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน

9.ร้านอาหารถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส รวม 15 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน ผลตรวจทางห้องแล็บให้ผลเป็นลบ และเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 คน ผลตรวจห้องแล็บให้ผลเป็นลบ 10.ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัสเป็นพนักงานร้านอาหารและร้านค้า รวม 112 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจทางห้องแล็บให้ผลเป็นลบ 11.สถานศึกษาย่านประชาอุทิศ มีผู้สัมผัส รวม 3 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด และอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ 14 วัน 12.ห้างสรรพสินค้าย่านสุขสวัสดิ์ อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ติดตาม

สรุปผลการค้นหาผู้สัมผัสรวม 990 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 16 คน ส่งตรวจ 520 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19

กทม.เปิดสายด่วนปรึกษาโควิด

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ผลควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักอนามัย กทม. เมื่อวันที่ 6 กันยายน เวลา 17.00 น. พบว่าร้าน First cafe at Khao San road มีผู้สัมผัสรวม 127 คน เสียสูง 2 คน ทำการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (PUI) ที่ รพ.วชิรพยาบาล 1 คน ไม่พบเชื้อ และ PUI จำนวน 1 คน รพ.กลาง ไม่พบเชื้อ ได้กักตัวทั้ง 2 คน เพื่อติดตามเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล ส่วนผู้เสี่ยงต่ำ 125 คน ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค นอกจากนี้ ยังจัดรถพระราชทานให้บริการส่งตรวจของประชาชนที่มีความกังวลบริเวณถนนข้าวสาร 112 คน พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อได้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวจนกว่าสำนักงานเขตจะอนุญาตให้เปิดบริการต่อไป

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง ด้วยระบบคัดกรองความเสี่ยง BKK COVID-19 ผ่านเว็บไซต์ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th> ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นแบบทดสอบที่ออกแบบโดยทีมแพทย์ นักวิชาการ ร่วมกับ กทม. และเป็นแบบฟอร์มที่ใช้จริงในโรงพยาบาลเพื่อการสอบสวนโรคของกลุ่มเสี่ยง เมื่อประเมินผลแล้วระบบจะ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

วิเคราะห์ว่าบุคคลนั้นอยู่ในกลุ่มใด จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม่พบประวัติเสี่ยง (สีเขียว) กลุ่มเฝ้าระวัง (สีเหลือง) กลุ่มเสี่ยง (สีส้ม) และกลุ่มเข้าเกณฑ์สงสัย (สีแดง) เพื่อดำเนินการต่อให้เหมาะสม

เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบเป็นความลับ

“หากระบบประเมินว่ามีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะโทรสอบถามอาการและยืนยันอาการ หากประเมินว่าเป็นผู้ที่ต้องได้รับการตรวจ จะนัดมาตรวจอาการด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (SWAB) จมูกหรือปาก ส่องตรวจแล็บที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือห้องแล็บของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ที่ได้มาตรฐานทาง กทม.จะเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ BKK COVID-19 เป็นความลับ และกทม.ได้เปิดสายด่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้ที่มีความกังวลต่อความเสี่ยงการติดเชื้อ แจ้งข้อมูลและขอคำปรึกษาที่สายด่วน 1646 และ 1669 ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) หรือ สายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค หรือ 0-2245-4964, 0-2203-2393 และ 0-2203-2396 (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) และ 09-4386-0051, 08-2001-6373 (ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.) สายด่วนกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม.” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

รบ.อัดงบประมาณวัคซีน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการที่ประเทศไทยจะพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร็วที่สุด โดยได้อนุมัติงบประมาณใน

วงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศ ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนใช้ตัวเอง พร้อมเจรจาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งจากประเทศจีนและยุโรป นอกจากนี้ยังอนุมัติงบประมาณวงเงิน 883 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน ในการที่คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพักกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน บนประมาณทั้งสองส่วนนี้ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

‘หมอธีระวัฒน์’ห่วงแพร่เชื้อ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 หลังตรวจพบดีเจของร้านอาหารติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ตกเป็นผู้ติดเชื้อในระหว่างการตรวจร่างกายก่อนเข้าเรือนจำ ยังไม่ชัดเจนว่าติดเชื้อมาจากที่ใด ว่าสิ่งที่ต้องตระหนักในประเทศไทยคือ มีคนที่ติดเชื้อแพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการอยู่แล้ว ถ้าคนที่ติดเชื้อไม่อ่อนแอ อาจแพร่เชื้อไปได้ 20-30 วัน และหยุดแพร่ แต่ถ้าคนติดเชื้อรายนั้น มีวินัย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่าง ล้างมือ ก็ไม่สามารถแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้ และคนอื่นๆ ก็ต้องมีวินัยป้องกันเชื้อเข้าร่างกายด้วยเช่นกัน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุอีกว่า เมื่อใดที่เริ่มผ่อนคลายวินัย เชื้อจากคนที่ไม่มีอาการเหล่านี้ จะค่อยๆ เริ่มแพร่เป็นลูกโซ่ และในที่สุดก็จะแพร่ถึงคนที่อาจไม่แข็งแรง และได้รับเชื้อค่อนข้างมาก จนเกิดอาการป่วย และในที่สุดก็จะเริ่มเห็นคนอาการหนักเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล

“การตรวจหาว่ามีคนติดเชื้อโดยไม่มีอาการหรือไม่ มากน้อยเพียงใดในแต่ละพื้นที่ด้วยการตรวจเลือด จะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนำไปสู่การวางแผนที่รัดกุม ถ้าตรวจเลือดได้ผลบวก จึงค่อยตรวจว่ามีเชื้อปล่อยออกมาได้หรือไม่ด้วยการแย่งจมูก แต่โดยสรุป การรักษาวินัยดังที่ผ่านมา จะทำให้ระบบสาธารณสุขอยู่รอดได้ และคนไทยปลอดภัย” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุพร้อมแจ้งอีกว่า ในเรื่องนี้ คณะทำงานจะมีการเผยแพร่ข้อมูลด้วย

ตากการ์ดไม่ตกรับมือโควิด

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า กรณีพบแรงงานต่างชาติเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านบริเวณพรมแดนธรรมชาติในเขตพื้นที่ จ.ตาก มีความเสี่ยงสูงที่อาจนำเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ประเทศไทยได้ ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ยังไม่มีมติอนุมัติให้แรงงานต่างชาติเข้าประเทศผ่านชายแดนได้นั้น ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตาก เร่งสำรวจอุปกรณ์ในการป้องกันโรค จากทุกโรงพยาบาลในสังกัด พบว่าอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวมีเพียงพอใช้ประมาณ 1-3 เดือน เพื่อเตรียมไว้ใช้หากพบผู้ติดเชื้อ และได้ขอการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันจากส่วนกลางสำรองไว้เพิ่มเติมหากเกิดการระบาดในพื้นที่

นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอ บางละมุง พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ไชยอินทร์ สวป.สภ.เมืองพัทยา นายอาทร เนียกุล นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการแทนสาธารณสุขอำเภอ บางละมุง จ.ชลบุรี สนธิกำลังร่วมกันกวดขันสถานประกอบการ สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้าที่เมืองพัทยา ทั้งภายในวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ริมนถนนสายสาม เพื่อเข้มงวดในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า สถานบันเทิงทุกแห่งมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเน้นในด้านของการตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

อาวุโส และเยาวชนอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ห้ามไม่ให้ดื่มโดยเด็ดขาด

นายจตุภัทร จักรสมบัติ ผู้จัดการท่าเรือ กัลปังหา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เปิดเผยว่า หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องปิดจุดผ่านแดนถาวรหาดเล็ก และจุดผ่อนปรนทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในเรือประมงไม่สามารถออกไปทำประมงได้ เพราะใบอนุญาตหมดอายุ แม้รัฐบาลจะผ่อนปรนไปแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลต่อการทำประมงมากนับวันจะยากลำบากมากขึ้น

อินเดียแซงบราซิลป่วยที่2โลก

สำนักข่าวเอเอฟพี รอยเตอร์ และเอพี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั่วโลกทะยานขึ้นต่อเนื่อง สะสมรวมกันในวันที่ 7 กันยายน เพิ่มขึ้นเป็น 27,300,677 ราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตรวมกันเพิ่มขึ้นเป็น 887,629 ราย และมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 19,379,558 รายนั้น วันเดียวกันนี้ อินเดียยังแซงหน้าบราซิลขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก หลังรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อินเดียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นวันเดียวถึง 90,802 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4.2 ล้านราย มากเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมมากกว่า 6.4 ล้านคน และบราซิลหล่นมาอยู่ที่ 3 มียอดสะสมที่กว่า 4.1 ล้านราย กระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตในอินเดียเพิ่มขึ้นมากถึง 1,016 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่อันดับ 3 ของโลก ที่ 71,642 ราย ตามหลังสหรัฐและบราซิล

แม้อินเดียจะเผชิญสถานการณ์ระบาดหนักของโรคโควิด-19 ทางกรอินเดียยังคงผ่อนคลายมาตรการจำกัดความเคลื่อนไหวที่เข้มงวดลงเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ มีรายงานวาร์โฟได้คืนในกรุงนิวเดลี และในอีก 12 เมืองใหญ่ของอินเดียกลับมาเปิดให้บริการแล้วในวันที่ 7 กันยายน หลังปิดมานาน 5 เดือน

ด้านบราซิลมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมากถึง 14,521 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเป็น 4,137,606 ราย อยู่อันดับ 3 โลก และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 447 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของบราซิลเพิ่มขึ้นเป็น 126,686 ราย อยู่อันดับ 2 โลก

ฮ่องกงเมินตรวจรอบ3

ส่วนแผนการของรัฐบาลฮ่องกงในการมุ่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 กับชาวฮ่องกงทุกคนเพื่อสกัดการระบาดระลอกสามนั้น อาจมีอันต้องสะดุด จากกรณีไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวฮ่องกงทุกคนโดยมีสาเหตุมาจากประเด็นความรู้สึกไม่พอใจเงิน จากการเปิดเผยของนายแพทริก นีป หัวหน้าสำนักงานพลเรือนของฮ่องกง ระบุว่า มีชาวฮ่องกงจำนวน 1.15 ล้านคน ที่ลงชื่อเข้าร่วมรับการตรวจหาเชื้อ ขณะที่ฮ่องกงมีประชากรทั้งสิ้นราว 7.5 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าชาวฮ่องกงที่ลงชื่อเพื่อตรวจหาเชื้อยังต่ำกว่าที่ต้องการ นั่นคือราว 4-5 ล้านคนที่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อเพื่อประสิทธิผลในการค้นหาและยับยั้งห่วงโซ่การติดต่อแพร่เชื้อที่แฝงตัวอยู่ นั่นเป็นผลให้ทางการฮ่องกงต้องประกาศขยายเวลาให้ประชาชนได้ลงชื่อเข้ารับการตรวจอีก 7 วัน ทั้งนี้ ก่อนหน้านักลุ่มนักการเมืองที่ฝึกฝึกระชาธิปไตยตลอดจนสหภาพแรงงานทางการแพทย์ในฮ่องกงที่วิพากษ์วิจารณ์ ออกเรียกร้องให้ชาวฮ่องกงบอยคอตโครงการตรวจหาเชื้อนี้ของรัฐบาล ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าทีมงานและห้องแล็บที่ตรวจหาเชื้อถูกส่งมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ยิ่งทำให้ชาวฮ่องกงเกิดความหวั่นกลัวถึงการเข้ามาสอดแนมของจีนที่อาจใช้ข้อมูลไปเฝ้าระวังในการสอดส่องพลเมืองในฮ่องกง

นักวิชาการชี้โควิดอยู่ถึงปี'66

ศ.เฮนดริก สตรีค นักวิชาการด้านไวรัสวิทยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านไวรัสวิทยาและเอชไอวีของมหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลี เรคคอร์ด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ระบุว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยังคงอยู่อีกยาวนาน และเพิ่มปริมาณการแพร่ระบาดขึ้นเป็นพักๆ เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในสกอตแลนด์และในอีกหลายพื้นที่ในยุโรปในเวลานี้

ศ.สตรีคระบุว่า ความหวังที่ว่าเมื่อมีวัคซีนเกิดขึ้นจะยุติการแพร่ระบาดได้นั้นในความเป็นจริงแล้ว เราไม่สามารถรู้ได้แน่ชัด แต่มีโอกาสเป็นไปได้ วัคซีนอาจไม่สามารถให้หลักประกันได้ถึงขนาดนั้น นอกเหนือจากนั้น วัคซีนที่ว่านี้อาจผลิตได้ไม่เร็วพอ หรืออาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น ประชาชนทั่วไปจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 คาดว่าในปี 2566 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า คนเราก็ยังคงจำเป็นต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดอยู่ต่อไป

“มันจะยังคงอยู่ที่นั่นอีก 3 ปีข้างหน้า และพวกเราก็ต้องหาหนทางที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ต่อไป” ศ.สตรีคระบุ

ออสซี่เชื้อได้ไวรัสลีดแรกม.ค.

รอยเตอร์รายงานว่า นายสก็อตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ประกาศว่า รัฐบาลออสเตรเลียสามารถทำความเข้าใจกับบริษัทเภสัชกรรมผู้พัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโควิด-19 แล้ว 2 ราย กำหนดให้บริษัทซีเอสแอล ของออสเตรเลียเป็นผู้ดำเนินการผลิต ทั้งวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของบริเตนใหญ่ร่วมกับบริษัทแอสตราเซนeca และวัคซีนที่ ซีเอสแอลพัฒนาขึ้นมาเองร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์

โดยวัคซีนโควิด-19 ลีดแรกของแอสตราเซนeca รวม 3.8 ล้านโดส ที่ซีเอสแอลผลิตได้น่าจะมีได้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2564 ภายใต้เงื่อนไข การทดลองในคนระยะสุดท้าย ซึ่งกำลังมีขึ้นทั้งใน อังกฤษ, บราซิล และแอฟริกาใต้ ให้ผลลัพท์ที่ดีและปลอดภัย ในขณะที่วัคซีนของซีเอสแอล เองนั้นคาดว่าจะทดลองในคนในระยะที่ 2 ได้ในราวปลายปีนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถผลิตออกวางตลาดได้ราวกลางปี 2564

หากวัคซีนของทั้งสองบริษัทผ่านความเห็นชอบว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย ออสเตรเลียก็จะสามารถได้รับวัคซีนเกือบ 85 ล้านโดส ในวงเงิน 1,700 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 39,000 ล้านบาท

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

วิจัยยากัญช้ายับยั้งมะเร็ง

อก.เผยผลขั้นต้นน่าพอใจ
เล็งทดลองต่อยอดในสัตว์
ปลีการรักษาได้อีกหลายโรค

อก.เปิดผลวิจัยยากัญชา สูตร
จีพีโอ รักษาผู้ป่วย มะเร็งระยะ
สุดท้าย-พาร์กินสัน-โรคลมชัก
เด็ก อากาเรท-คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น-พบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์
มะเร็งเต้านม-ตับอ่อน-ถุงน้ำดี
(อ่านต่อหน้า 9)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

ยาแก้ปวด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ภญ.นันทกานูจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม (อก.) เปิดเผยว่า จากที่ อก.ได้กระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้กับระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ผ่านโครงการวิจัย และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ซึ่ง อก.ได้มีการติดตามประสิทธิผลการใช้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ ใช้ประกอบในการวินิจฉัยและให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นมาตรฐาน และแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยเอง ล่าสุด ได้มีการรายงานผลการศึกษการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของ อก. ภญ.นันทกานูจน์กล่าวว่า การศึกษาในกลุ่มโรคและภาวะที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้ประโยชน์ โดยสถาบันประสาทวิทยา และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ได้ติดตามประสิทธิผลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา GPO CBD เต้น ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักรักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา 16 ราย ผลการศึกษาพบว่าสามารถควบคุมอาการชักในผู้ป่วย 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 และผลการประเมินของผู้ดูแลคิดว่าอาการชักดีขึ้น โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 7 คะแนน นอกจากนี้ สถาบันประสาทวิทยายังได้ติดตามประสิทธิผลการใช้ GPO THC:CBD (1:1) ในการรักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานจำนวน 7 ราย จากการประเมินโดยแพทย์มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น จำนวน 5 ราย ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินโดยผู้ป่วยว่าอาการเกร็งและอาการ

ปวดดีขึ้นหลังได้รับสารสกัดกัญชา โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน

“สำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ดำเนินโครงการการวิจัยเพื่อติดตามความปลอดภัยและประสิทธิผลกัญชาทางการแพทย์ ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ 14 ราย และได้รับผลิตภัณฑ์ GPO THC:CBD (1:1) เฉลี่ยอยู่ที่ 1-3 หยดต่อวัน ต่อเนื่อง 3 เดือน พบว่าอาการปวดของผู้ป่วยดีขึ้น โดยมีระดับอาการลดลงกว่าร้อยละ 50 จากตอนเริ่มต้น มีความอยากอาหารและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีอาการนอนหลับดีขึ้น” ภญ.นันทกานูจน์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ต้องมีการติดตามการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งอย่างใกล้ชิด รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมในด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่าของแต่ละสภาวะปัญหา

ภญ.นันทกานูจน์กล่าวว่า ในส่วนของการศึกษาในผู้ป่วยพาร์กินสัน ซึ่งจัดอยู่กลุ่มโรคและภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์ รพ.สกลนคร ได้ดำเนินติดตามผลการรักษาและความปลอดภัยในผู้ป่วยพาร์กินสัน 16 ราย จากการประเมินความสามารถทางความคิด กิจกรรมประจำวัน และความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ GPO THC:CBD (1:1) เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และส่วนใหญ่นอนหลับและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยไม่พบผลกระทบท่อความจำของผู้ป่วย แม้ว่าผลการศึกษาเบื้องต้นจะมีแนวโน้มในทางที่ดี แต่ควรมีการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยพาร์กินสันในระยะยาวต่อไป

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อก.กล่าวต่อไปว่า ในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคและภาวะที่อาจจะได้ประโยชน์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ดำเนินการวิจัยประสิทธิผลของสารสกัดกัญชาต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองโดยใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ของ อก.

พบว่า THC และ CBD มีผลต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งแตกต่างกัน และพบแนวโน้มว่าการใช้ THC ร่วมกับ CBD น่าจะให้ผลดีต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม ตับอ่อน และต่อมน้ำดี ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปทดสอบในสัตว์ทดลองต่อไป

นอกจากนั้น ยังมีผลของคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ที่ให้บริการสำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยมีการใช้ GPO THC ขนาด 0.5-5 mg ต่อวันควบคู่ไปกับการใช้ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ร่วมด้วย จากการประเมินในผู้ป่วย 42 ราย ที่มีการติดตามครบระยะเวลา 1 เดือน พบว่าอาการปวด เมื่ออาหาร และนอนไม่หลับดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า การใช้ THC ในขนาดต่ำๆ มีความปลอดภัยและสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้ และจากการติดตามผลการใช้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการของคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ของสถานพยาบาลต่างๆ ได้แก่ สถาบันวัชราคนราตรี รพ.ศรีนครินทร์ รพ.หาดใหญ่ รพ.สกลนคร รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก และ ออริจิน สหคลินิก พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดี ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง โดยอาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง สับสน มึนงง ปวดศีรษะ ใจสั่น และคลื่นไส้อาเจียน

“อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่ได้รับรายงานมานั้นเป็นเพียงผลการศึกษาในขั้นต้นเท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าผลการใช้เป็นไปในทิศทางที่ดี ช่วยลดบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ อก. ซึ่งยังคงต้องดำเนินการศึกษาในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และติดตามประสิทธิผลการใช้และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ของ อก.เป็นผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานทางการแพทย์ ที่คำนึงถึงความปลอดภัย มีสารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ของยาสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ” ภญ.นันทกานูจน์กล่าว